

CÁC NHÀ CUNG CẤP HIỆN TẠI HOẶC TƯƠNG LAI CỦA CHƯƠNG TRÌNH WIC: HÃY ĐẾN VÀ CHIA SẺ!



Department of Health (Sở Y Tế) muốn lắng nghe ý kiến từ các nhà cung cấp tạp hóa (“nhà cung cấp”) hiện tại của WIC và từ các cửa hàng hiện không tham gia. Chúng tôi đang cập nhật bộ quy tắc dành cho nhà cung cấp của WIC và chúng tôi muốn biết những quy tắc này ảnh hưởng đến quý vị như thế nào. Chúng tôi cũng muốn tìm cách để giúp các cửa hàng dễ dàng trở thành nhà cung cấp được WIC ủy quyền hơn.

Để giúp nhiều nhà cung cấp tham gia dễ dàng hơn, chúng tôi mong muốn:

- Tăng khả năng tiếp cận với các cửa hàng cung cấp quyền lợi WIC
- Tăng sự đa dạng của các cửa hàng cung cấp quyền lợi WIC
- Cho phép các nhà cung cấp “Chỉ Chấp Nhận WIC”

Người tham gia WIC mua sắm quyền lợi của họ tại các cửa hàng được ủy quyền để chấp nhận quyền lợi WIC. Tìm hiểu thêm tại đây.

<https://doh.wa.gov/you-and-your-family/wic/wic-vendors>

PHIÊN LẮNG NGHE Ý KIẾN TRỰC TUYẾN

Quý vị được mời tham dự phiên lắng nghe ý kiến trực tuyến để chia sẻ nhận xét của mình về những thách thức và rào cản khi tham gia với tư cách là nhà cung cấp WIC.

- Thứ ba, **ngày 23/07**, 10:00 sáng-12:00 trưa: (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/X2Yhi>
- Thứ ba, **ngày 30/07**, 1:00-3:00 chiều: (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Quan Thoại) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/L6KMo>
- Thứ tư, **ngày 31/07**, 9:00-11:00 sáng: (Tiếng Anh, Tiếng Nga) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/Pvzke>



TÔI CÓ THỂ MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ Ở CÁC PHIÊN LẮNG NGHE?

Trước phiên lắng nghe, người tham gia đã đăng ký sẽ nhận được liên kết Zoom và các câu hỏi thảo luận qua email.

Trong các phiên lắng nghe, DOH sẽ yêu cầu người tham gia đóng góp vào cuộc thảo luận bằng cách chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và thắc mắc của họ liên quan đến việc trở thành nhà cung cấp WIC và những thách thức để trở thành nhà cung cấp WIC.

Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến đóng góp của quý vị khi soạn thảo bộ quy tắc. Quý vị được mời tham gia thảo luận về bộ quy tắc với chúng tôi tại các buổi hội thảo sắp tới.





HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Trong các buổi hội thảo, DOH sẽ cùng quý vị xem xét bản dự thảo và lắng nghe mọi lo ngại cũng như phản hồi. Đăng ký tham gia hội thảo tại các liên kết dưới đây:

- Thứ ba, **ngày 27/08**, 1:30-3:30 chiều: (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/npKii>
- Thứ ba, **ngày 03/09**, 10:00 sáng-12:00 trưa: (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Quan Thoại) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/PGpgL>
- Thứ tư, **ngày 04/09**, 2:00-4:00 chiều: (Tiếng Anh, Tiếng Nga) Đăng ký tại đây: <https://shorturl.at/CmMy3>

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI: CHIA SẺ HIỂU BIẾT SÂU SẮC CỦA QUÝ VỊ

Nếu không thể tham dự nhưng muốn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình hoặc cần trợ giúp đăng ký các phiên lắng nghe và hội thảo, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới wicretailmanagement@doh.wa.gov. Chúng tôi sẽ chấp nhận các nhận xét cho đến ngày 10 tháng 9. Rất mong nhận được hồi âm từ quý vị!!

HỖ TRỢ TIẾP CẬN

Các phiên lắng nghe ý kiến và hội thảo sẽ có thông dịch viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ, Phụ Đê Chi Tiết được tạo tự động và thông dịch viên cho các ngôn ngữ được liệt kê. Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu cần thêm thông dịch viên, nhà cung cấp CART và/hoặc các điều chỉnh khác nếu quý vị cần nhiều hơn những gì chúng tôi cung cấp. Department of Health sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ các dịch vụ, nhưng việc này còn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

HÃY GIÚP CHÚNG TÔI QUẢNG BÁ RỘNG RÃI!

Đây là sự kiện trực tuyến công khai. Vui lòng giúp chúng tôi quảng bá rộng rãi về các phiên lắng nghe ý kiến này bằng cách chia sẻ thông tin về sự kiện với cộng đồng của quý vị.

Nếu có thắc mắc hoặc nhận xét về các phiên lắng nghe ý kiến và hội thảo này, quý vị có thể gửi email tới wicretailmanagement@doh.wa.gov

hoặc:

<https://doh.wa.gov/you-and-your-family/wic/wic-vendors>

